

## พลิกนาร้างภาคใต้...

## สู่สวนปาล์มคุณภาพ

**ดินดีสม  
เป็นนาสวน**



ปัญหาาร้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เกิดจากปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหา ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดินเปรี้ยวจัด ดินกรวด ประกอบกับเกษตรกรขาดแคลนเงิน ทุนในการพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้ทำนาไม่ได้ ผลผลิตเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุให้เกษตรกร ปล่อยทิ้งร้างและหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน **นายปรีชา โพธิ์ปาน** ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 12 กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ สงขลา เพื่อพัฒนา พื้นฟูพื้นที่นาร้าง ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ทางการเกษตรได้ โดยสนับสนุน ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้น ฐาน ด้วยการขุดยกร่องเพราะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มจึงต้อง ขุดยกร่องเพื่อให้พื้นน้ำ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัสดุปรับ ปรุงดิน พร้อมกับแจก พันธุ์ปาล์มน้ำมันให้ เกษตรกรจำนวน 22 ต้นต่อไร่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส ให้เกษตรกร ได้มีทางเลือก ในการประกอบ อาชีพมากขึ้น เป็นการสร้างราย ได้และความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดดังกล่าวบนพื้น ฐานของการจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตลอดไป



เข้าไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่นา ร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่ง ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนา พื้นที่ไปแล้วกว่า 7,300 ไร่ แต่ก็ยังมีเกษตรกร ในพื้นที่อีกจำนวนมากที่ ต้องการเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นผล สำเร็จของพื้นที่ตัวอย่าง ที่ได้เข้าไปปรับปรุง พลิก พื้นสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม ปลูกข้าวไม่ได้ผล จนขณะนี้ ปาล์มน้ำมันได้ให้ผลผลิตสร้าง รายได้และชีวิตที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรเจ้าของ พื้นที่

นายแดง สุขปาน เกษตรกร บ้านทุ่ง หล้าแดง หมู่ 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงนาร้างเพื่อปลูก

ปาล์มน้ำมัน กล่าวว่ เดิมตนประกอบอาชีพ ทำนาแต่ด้วยสภาพ พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ทำให้ดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปลูกข้าวก็ให้ผลผลิต ต่ำ ซึ่งตนทำนา 4-5 ไร่ได้ข้าวแค่ 2 เกวียน เรียกว่าไม่คุ้มค่ากับ การลงทุน จึงปล่อยพื้นที่ทิ้งร้างไม่ได้ เพราะปลูกพืชไปประมาณ 3 ปี แต่หลังจากนั้นสถานีพัฒนาที่ดินสตูลมี โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อ ปลูกปาล์มน้ำมัน ตนจึงได้เข้าร่วม โครงการ ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดิน สตูลได้เข้ามาขุดยกร่องปรับปรุง พื้นที่เพื่อปลูกปาล์ม พร้อมกับให้

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน และโคโลไมท์สารปรับปรุง ดินกรดเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ นอกเหนือจาก นั้นยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน การผลิตปุ๋ย จากสารเร่ง พด. ไวไว้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ขณะนี้ตนได้ปลูกปาล์มน้ำมันมาได้ 3 ปีกว่า ต้นมีความอุดมสมบูรณ์และให้ผลผลิต

แล้ว สามารถเก็บผลผลิตขายได้เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งจะมีรายได้ประมาณ 2,000 กว่า บาท แม้ว่าจะไม่ใช่ว่าได้ที่มากมายแต่ก็นับว่ เป็นรายได้ที่คุ้มกว่าตอนทำนา เพราะมีรายได้ ทุกเดือน ที่สำคัญตนยังได้ปลูกพืชอื่นในสวน ปาล์มน้ำมันเพื่อสร้างรายได้เสริม อย่าง อ้อย กล้วย พืชผัก

...นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกร ที่จะสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ทิ้งร้างให้กลับมาใช้ ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกครั้ง.